

CỘNG ĐỒNG THIÊN CHÚA GIÁO CẦU CHÚC PHẬT TỬ AN LÀNH NHÂN DỊP LỄ VESAK



Ngày 23/05/2024, khi Phật tử đánh dấu khởi đầu của Quốc tế lễ Vesak, ngày trọng đại thiêng liêng nhất của họ, một số nhà lãnh đạo Thiên Chúa giáo ở Đông Nam Á đã gửi thông điệp chúc mừng tốt đẹp nhất, như một cách thức đẩy đổi thoại liên tôn.

Hiệp hội các Giáo hội Sarawak (ACS) đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cộng đồng Phật giáo ở các bang Malaysia và trên khắp các nước Đông Nam Á.

Giám mục Danald Jute, Chủ tịch Hiệp hội các giáo phái của Kitô giáo (ACS) kiêm Giám mục Công giáo Anh (Anglican Catholicism) chia sẻ: Trong bối cảnh khủng hoảng, chiến tranh và sự bất hòa, cũng như sự xâm lược, chia rẽ và xung đột, những kim ngôn khẩu ngọc giáo lý quý báu và thông điệp về hòa bình, từ bi tâm, sự tận tâm với nhân loại của đức Phật, là điều cần

được chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn.

Giám mục Danald Jute chia sẻ: “Trong một quốc gia đa văn hóa, đa tôn giáo và đa sắc tộc như Malaysia, điều cần thiết là chúng ta phải tôn trọng và tôn vinh những điểm tương đồng cũng như sự khác biệt của các tôn giáo.

Chúng ta hãy khẳng định những điều hoàn hảo của mỗi cá nhân, bằng cách này, tất cả chúng ta đều có thể giúp kiến tạo quốc gia hòa bình, được tôn trọng và thịnh vượng hơn”.



Đức Hồng Y William Goh, Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận (TGP) Singapore gửi thông điệp đến cộng đồng Phật giáo: “Cầu mong tâm hồn của quý đạo hữu Phật tử tràn ngập sự bình yên, tràn đầy niềm hoan hỷ khi quý đạo hữu Phật tử kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn.

Trong thế giới ngày nay, nhiều người mãi đắm chìm trong dục lạc, đam mê của cải vật chất, trong khi đẩy các giá trị tinh thần và ý thức đạo đức của họ xuống hàng thứ cấp. Là Phật tử và tín hữu Kitô giáo, các nguyên tắc đạo đức tôn giáo và trách nhiệm của chúng ta thúc đẩy chúng ta phụng sự nhân loại trong việc tìm kiếm chân lý hòa bình.

Cần có sự quan tâm và chăm sóc liên tục để duy trì niềm tin giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau ở Singapore. Điều này đặc biệt quan trọng khi thế giới đang trải qua những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng cũng như sự phân cực về sắc tộc và tôn giáo.

Các cộng đồng tôn giáo hãy tiếp tục ứng dụng thực tiễn tính chân thực thay vì giả dối, từ bi thay vì hận thù, bao dung tha thứ thay vì trả thù, để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng vĩnh cửu”.

Tổng Giám mục Julian Leow của Tổng Giáo phận Kuala Lumpur đã gửi một thông điệp ngắn

đến các đạo hữu Phật tử Malaysia: “Cầu mong Quốc tế lễ Vesak này truyền cảm hứng cho chúng ta trau dồi sự hiểu biết, thiện tâm và sự hòa hợp hơn trong cộng đồng. Hy vọng chúng ta tăng cường cam kết nỗ lực hướng đến hòa giải và kiên cường”.



Ở Malaysia, Phật tử chiếm 18,7% trong tổng 34 triệu người, trong khi ở Singapore, chiếm 31,1% trong tổng số 4 triệu dân.

Chủ yếu Phật giáo được hình thành bởi người gốc Hoa, nhưng một số thành viên bao gồm người Thái gốc Malaysia, người Sri Lanka gốc Malaysia và người Myanmar gốc Malaysia.

Vesak là ngày lễ hội cấp quốc gia ở cả Singapore và Malaysia. Vào dịp này, các Phật tử thực hiện nghi lễ, trong các cơ sở tự viện Phật giáo trang trí đầy màu sắc trong, thắp sáng rất nhiều đèn dầu, đèn nến tượng trưng cho sự giác ngộ của đức Phật.

Viết dịch: **Thích Vân Phong**

Nguồn: [AsiaNews](#)